	AMATEGEKO Y’U RWANDA

IJAMBO RY’IBANZE

Imwe mu nshingano z’ingenzi za Komisiyo y’u Rwanda ishinzwe Ivugururwa ry’Amategeko (RLRC) ni ugukora urwunge n’ihuzwa biboneye by’amategeko y’u Rwanda. Ni muri urwo rwego, kuva mu mwaka wa 2019, Komisiyo y’u Rwanda ishinzwe Ivugururwa ry'Amategeko yashyize ku rubuga rwayo rwa Interineti icyegeranyo cy’Amategeko akurikizwa muri Repubulika y’u Rwanda kugeza ubu, cyitwa “Amategeko y’u Rwanda”. Iki cyegeranyo gihuzwa n’igihe buri mezi atandatu hakongerwamo amategeko mashya cyangwa hakagakurwamo ayavanweho. Ivugururwa ryaherukaga ryacyo ni iryo mu Kamena 2020. Ni muri urwo rwego Komisiyo yishimiye kubagezaho icyegeranyo cy’Amategeko y’u Rwanda cyavuguruwe muri Ukuboza 2020…

Iki cyegeranyo cy’Amategeko y’u Rwanda gikubiyemo amategeko y’ingenzi akurikizwa ubu, ni ukuvuga amategeko yose ashyiraho uburenganzira n'inshingano, cyane cyane amategeko atorwa n’Inteko ishinga amategeko, amateka yayo ayashyira mu bikorwa, amasezerano mpuzamahanga amwe n'amwe yatoranyijwe u Rwanda rwemeje burundu ndetse n'amategeko cyangwa amabwiriza y'ibigo bishinzwe igenzuramikorere nka Banki Nkuru, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro n'ibindi.

Aya mategeko ari mu byiciro icumi bikurikira: 

· Amategeko shingiro arimo Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda n’amategeko ajyanye na ryo, nk’amategeko yerekeye inzego z’imitegekere y’Igihugu, indirimbo y’Igihugu, ibendera ry'Igihugu, n’andi; harimo kandi amasezerano mpuzamhanga, urugero nk’Amasezerano Mpuzamahanga ashyiraho Umuryango w'Abibumbye, Amasezerano Mpuzamahanga ashyiraho Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, n’andi.

· Amategeko ajyanye n'uburenganzira bwa muntu arimo amategeko yerekeye kuri Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu n'amasezerano mpuzamahanga anyuranye yemejwe burundu n'u Rwanda, harimo Itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu, Amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira mu by’imbonezamubano na politiki, Amasezerano mpuzamahanga agamije kurwanya iyicarubozo n’ibindi bikorwa cyangwa se ibihano by’ubugome, bya kinyamaswa cyangwa se bitesha umuntu agaciro, Amasezerano Nyafurika yerekeye uburenganzira bwa muntu n’ubw’abaturage, n’andi.

· Amategeko yerekeye Ububanyi n'amahanga no guhagararira inyungu mu bindi bihugu akubiyemo amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwemeje burundu, harimo nk’Amasezerano Mpuzamahanga yerekeye amatsinda yihariye y’abahagarariye ibihugu mu mahanga, Amasezerano Mpuzamahanga y’i Vienne yerekeye imibanire hagati y’ibihugu (1961), Amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwihariye n'ubudahangarwa by'Umuryango w'Ubukungu w'Ibihugu byo mu Karere k'Ibiyaga Bigari n'ibigo biwushamikiyeho, Amasezerano y'inyongera ku masezerano rusange yerekeye uburenganzira bwihariye n'ubudahangarwa by’Umuryango w’Ubumwe bwa Afurika, Amasezerano Mpuzamahanga y’i Vienne yo mu 1975 yerekeye ihagararirwa ry’ibihugu mu mibanire yabyo n’imiryango mpuzamahanga igenwe nk’ihuriweho n’ibihugu byo ku isi, Amasezerano y’Umuryango wa Afurika y’iburasirazuba yerekeye guhuza politiki mpuzamahanga.

· Amategeko mpanabyaha, harimo itegeko rigena ibyaha n’ibihano muri rusange n'amategeko mpanabyaha yihariye, urugero nk’ayerekeye ibyaha bijyanye na ruswa, ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga, ingengabitekerezo ya jenoside, icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi, n’andi.


· Amategeko y'umutekano  arimo amategeko yerekeye inzego zishinzwe umutekano, ibikorwa n'ibikoresho bijyanye n'umutekano. Urugero ni nk’amategeko yerekeye Polisi y'u Rwanda, Urwego rw’Igihugu rushinzwe Iperereza n’Umutekano, Ingabo z’u Rwanda, cyangwa ayerekeye igenzura ry’itumanaho, ayerekeye intwaro, n’andi.


· Amategeko y'ubucamanza akubiyemo amategeko anyuranye ajyanye n'inkiko n'imiburanishirize, n’ajyanye n’izindi nzego zunganira ubucamanza n’ibikorwa byazo.
 
· Amategeko y'ubutegetsi akubiyemo amategeko n’amateka menshi ajyanye n'imitunganyirize y'ubutegetsi, imiyoborere, inzego za leta, uburezi, ubuzima, n’ibindi.


·  Amategeko y'imisoro arimo amategeko ajyanye n'itangwa ry’imisoro n’isoresha nk’ayerekeye Ikigo cy'Imisoro n'Amahoro, umusoro ku nyongeragaciro, imisoro ku musaruro, amahoro yakwa ku bicuruzwa bigamije iterambere, uburyo bw’isoresha, n’ibindi.


· Amategeko mbonezamubano arimo amategeko yerekeye abantu n'imicungire y’umutungo kamere, nk'agenga abantu n'umuryango, ubwenegihugu nyarwanda, iyandikwa ry’abaturage, agenga ubutaka, kubungabunga ibidukikije, n’andi.

· Amateko agenga ubucuruzi harimo amategeko n'amabwiriza arebana n’inzego z'imari n'ubukungu nk'imitunganyirize y’imirimo y’amabanki, ibisabwa mu kwemerera amabanki gukora, imitunganyirize y’imirimo y’imari iciriritse, imitunganyirize y’ubwishyingizi, imitunganyirize y’imirimo y’ubucuruzi, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera abaguzi, guteza imbere ishoramari, n’ibindi.

Icyakora, hari amategeko n’amateka amwe n'amwe atarashyizwe muri iki cyegeranyo kubera impamvu zinyuranye, zirimo nko kuba yararangije igihe, kuba yerekeye inyungu z’abantu bihariye, ari ay’igihe gito cyangwa atareba rubanda muri rusange. Ayo ni nk’amasezerano y’inguzanyo Leta igirana n’ikindi gihugu cyangwa imiryango mpuzamahanga, amategeko agena ingengo y’imari ya buri mwaka, ashyiraho komisiyo zidahoraho, amateka ashyiraho cyangwa akuruho abayobozi n’abakozi mu nzego za Leta, amateka aha ubuzima gatozi imiryango itegamiye kuri Leta cyangwa amakoperative, atanga ubutaka buri mu mutungo bwite wa Leta ku mpamvu z’ishoramari, cyangwa agena imbonerahamwe z’imyanya y’imirimo mu nzego za Leta, n’andi.

Twizeye ko iki cyegeranyo kizabafasha gukoresha neza amategeko akurikizwa mu Rwanda.

	LAWS OF RWANDA

FOREWORD

[bookmark: _GoBack]One of the main responsibilities of the Rwanda Law Reform Commission (RLRC) is to ensure proper codification and coordination of Rwandan laws. It is in that framework that, since 2019, the Rwanda Law Reform Commission (RLRC) has published on its website the collection of Laws of Republic of Rwanda currently in force, referred to as “Laws of Rwanda”. This collection is updated every six months by inserting new legislation or removing the repealed one. The previous update of this collection was done in June  2020. The Rwanda Law Reform Commission is therefore pleased to publish the collection of Laws of Rwanda as updated as of December 2020. ..





This collection of Laws of Rwanda contains significant Rwandan laws in force, that means all legislation which create rights and obligations including laws voted by Parliament, their implementing measures (orders), some selected international treaties ratified by the Republic of Rwanda as well as regulations or directives of regulatory bodies such as Central Bank of Rwanda, Rwanda Revenue Authority, etc.




These laws are classified in the following ten areas of legislation:

· The Fundamental Matters comprise of the Constitution of the Republic of Rwanda and other constitutional laws, such as legislation related to administrative entities, national anthem, national flag, among others; they also include international instruments such as the Charter of United Nations, the Charter of African Union, etc.




· Human Rights law contains legislation on national human rights commission and several international agreements ratified by Rwanda such as Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, African Charter on Human and Peoples’ Rights, etc.









· Diplomatic and Consular Relations law includes international agreements ratified by Rwanda including   the Convention on Special Missions, the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961), the Convention on the Privileges and Immunities of the Economic Community of the Great Lakes Countries and its Specialized Agencies, the Additional Protocol to the OAU General Convention on Privileges and Immunities, the Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character (1975), the East African Community Protocol on Foreign Policy Coordination.














· Criminal Matters includes the law determining offences and penalties in general and specific criminal laws such as those punishing corruption, cyber-crimes, genocide ideology, trafficking in persons and exploitation of others, etc.





· Security related law comprises of legislation related to security organs, security activities and security means. These are for instance  legislation pertaining to Rwanda National Police, National Intelligence and Security Service, Rwanda Defence Force, or those related to interception of communication, arms, etc.



· Judicial Law contains various legislation related to courts and procedures as well as to other judicial organs and activities. 



· Administrative law includes many laws and orders related to administrative organisation, governance, state organs, education, health, etc.



·  Taxation law comprise of legislation related to tax payment and collection including those related to Rwanda Revenue Authority, value added tax, income tax, development levies, tax procedure, etc.




· Civil law relates to laws on persons and management of natural resources such as legislation governing persons and family, Rwandan nationality, registration of the population, land, protection of environment, etc.


· Business law contains laws and regulations related to financial and economic sectors such as banking organisation, licensing requirements for banks, organisation of micro-finance, insurance business organization, organization of commercial activities, competition and consumer protection, investment promotion, just to mention a few.






Nevertheless, some legal instruments were not included in this collection for various reasons including that they have become spent or they are of individual, temporary, or limited application. Examples of such instruments are multilateral or bilateral loan agreements, national budget laws for a single fiscal year, laws creating temporary commissions, orders on appointment or revocation of State officials and public servants, those granting legal personality to non-governmental organizations or cooperatives, those allocating land in the private domain of the State for investment purposes, or those determining the organizational structures of public institutions, etc.




We believe that this collection will facilitate effective use of the laws in force of Rwanda.  
	LOIS DU RWANDA

AVANT-PROPOS
 
L’une des attributions principales de la Commission Rwandaise de Réforme du Droit (RLRC) est d’assurer la codification et la coordination adéquate des lois du Rwanda. C’est dans ce cadre que depuis 2019, la Commission Rwandaise de Réforme du Droit (RLRC) a publié sur son site Web le recueil des Lois de la République du Rwanda actuellement en vigueur, dénommé « Lois du Rwanda ». Ce recueil est mis à jour tous les six mois en ajoutant la législation nouvellement publiée ou en retirant les instruments juridiques abrogés. La dernière mise à jour de ce recueil remontait à juin  2020. La Commission Rwandaise de Réforme du Droit est donc heureuse de mettre à votre disposition le recueil des Lois du Rwanda tel qu’il a été actualisé en décembre 2020…
 
 

Ce recueil des Lois de la République du Rwanda contient des lois importantes en vigueur, c'est-à-dire toutes les lois relatives aux droits et obligations, y compris les lois adoptées par le Parlement, leurs mesures d'exécution (arrêtés), certains traités internationaux ratifiés par la République du Rwanda ainsi que des règlements ou directives d'organismes régulateurs comme la Banque nationale, l’Office Rwandais des Recettes, etc.
 
 
 
 
Ces lois sont classées en dix domaines législatifs suivants:

· Les Lois fondamentales comprennent la législation nationale, notamment la Constitution de la République du Rwanda, les lois relatives aux entités administratives à l'hymne national, au drapeau national, la Charte des Nations Unies, la Charte de l’Union Africaine, etc.







· Le Droit relatif aux droits humains contient la législation sur la commission nationale des droits de l'homme et plusieurs accords internationaux ratifiés par le Rwanda tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
· Le Droit des relations diplomatiques et consulaires comprend les accords internationaux ratifiés par le Rwanda, notamment la Convention sur les missions spéciales, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961), la Convention sur les privilèges et immunités de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs et de ses organismes spécialisés, le Protocole Additionnel à la Convention Générale sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine, la Convention de Vienne sur la Représentation des États dans leurs relations avec les Organisations Internationales dе Caractère Universel (1975), le Protocole de la Communauté d’Afrique de l’Est sur la Coordination des Politiques Étrangères.
 
 
 

 
 

 

· Le Droit pénal comprend la loi déterminant les infractions et les peines en général et les lois pénales spécifiques telles que celles portant répression de la corruption, de la cyber criminalité, de l’idéologie du génocide, de la traite des personnes et l’exploitation d’autrui, etc.
 
 
 
· [bookmark: _Toc63085411]Le Droit relatif à la sécurité comprend la législation relative aux organes de sécurité, aux activités de sécurité et aux moyens de sécurité. Il s’agit par exemple de la législation concernant la Police Nationale du Rwanda, le Service National de Renseignements et de Sécurité, les Forces Rwandaises de Défense, l’interception des communications, les armes, etc.


· Le Droit judiciaire comprend diverses instruments juridiques relatifs aux juridictions et aux procédures ainsi qu’aux autres organes et activités à caractère judiciaire. 

· Le Droit administratif comprend plusieurs lois et arrêtés liés à l'organisation administrative, à la gouvernance, aux organes de l'État, à l’éducation, à la santé, etc.

 
· Le Droit fiscal regroupe la législation organisant le paiement des impôts et le prélèvement des taxes, y compris celles relatives à l’Office Rwandais des Recettes, à la taxe sur la valeur ajoutée, aux impôts sur le revenu, aux redevances de développement, aux procédures fiscales, etc. 

· Le Droit civil regroupe les lois sur les personnes et la gestion des ressources naturelles telles que les lois sur les personnes et la famille, la nationalité rwandaise, l'enregistrement de la population, le régime foncier, la protection de l'environnement, etc.
 
· Le Droit des affaires regroupe les lois et règlements liés aux secteurs financiers et économiques tels que l'organisation bancaire, les conditions d’agrément pour les banques, l’organisation de la microfinance, l’organisation des activités d’assurance, l’organisation des activités commerciales, la concurrence et la protection des consommateurs, la promotion de l’investissement, pour ne citer que ceux-ci.
 
Néanmoins, certains instruments juridiques n’ont pas été incorporés dans ce recueil pour diverses raisons, notamment le fait qu'ils sont devenus obsolètes ou qu'ils sont de portée individuelle ou d’application temporaire ou limitée. De tels instruments sont notamment les accords de prêt multilatéraux ou bilatéraux, les lois de budget national pour un seul exercice fiscal, les lois créant des commissions à caractère temporaire, les arrêtés portant nomination ou démission des autorités ou agents de l’État, ceux accordant la personnalité juridique aux organisations non-gouvernementales ou aux coopératives, ceux portant allocation des terres du domaine privé de l’État aux fins d’investissement, ou ceux déterminant les organigrammes des institutions publiques, etc.

Nous espérons que ce recueil permettra un usage efficace de la législation en vigueur au Rwanda.
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